



Phí bảo hiểm Apple Health (Medicaid)

- Các chương trình Apple Health yêu cầu chi trả phí bảo hiểm bao gồm:
- Apple Health dành cho Trẻ Em có Phí Bảo Hiểm (cũng được gọi là CHIP)
- Apple Health dành cho Người Lao Động bị Khuyết Tật (HWD)

Khi quý vị đã được chấp thuận tham gia một chương trình Apple Health yêu cầu chi trả phí bảo hiểm, Văn Phòng Thu Hồi Tài Chánh (Office of Financial Recovery - OFR) sẽ gửi báo cáo hàng tháng nhằm cung cấp số tiền và thông tin phí bảo hiểm về cách thức chi trả.

Tôi chi trả phí bảo hiểm Apple Health của mình trực tuyến như thế nào?

Các khoản chi trả phí bảo hiểm có thể được thực hiện trực tuyến tại **Secure Access Washington (SAW)** hoặc bằng cách gửi qua đường bưu điện. Không có tùy chọn chi trả nào qua điện thoại vào lúc này.

Trước khi có thể chi trả trực tuyến, quý vị **phải tạo tài khoản người dùng SAW** và các dịch vụ chi trả cho DSHS phải được thêm vào danh sách các dịch vụ của quý vị.

BƯỚC MỘT: Sau khi đăng nhập vào tài khoản SAW của quý vị, hãy chọn Add a New Service (Thêm một Dịch Vụ Mới).

BƯỚC HAI: Chọn tôi muốn xem lướt qua một danh sách các dịch vụ theo tên.

BƯỚC BA: Chọn Apply (Áp Dụng) ở dưới cùng bên phải của tab Payment Services (Dịch Vụ Chi Trả).

BƯỚC BỐN: Chọn các tùy chọn dưới mục Medical Premium Payments (Khoản Chi Trả Phí Bảo Hiểm).

Trong mục Medical Premium Payments (Khoản Chi Trả Phí Bảo Hiểm Y Tế), quý vị có thể gửi các khoản chi trả, lập cảnh báo và cập nhật thông tin ngân hàng/liên hệ

Tôi có thể được trợ giúp về tài khoản SAW như thế nào?

- Để được trợ giúp tạo tài khoản người dùng SAW của quý vị, hãy liên hệ với SAW bằng cách gọi 1-855-928-3241
- Để được trợ giúp tạo tài khoản thanh toán của quý vị trong SAW, hãy liên hệ với Văn Phòng Thu Hồi Tài Chánh theo số 1-800-562-6114, chọn 1. Để sẵn báo cáo của quý vị khi quý vị gọi điện.

Các khoản chi trả trực tuyến có là tùy chọn duy nhất của tôi không?

- Để gửi khoản chi trả của quý vị, đừng quên bao gồm tên, ngày sinh và số ID thân chủ cùng với khoản chi trả của quý vị.

Gửi khoản chi trả của quý vị đến:

DSHS Office of Financial Recovery
PO Box 9501
Olympia, WA 98507-9501

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ lỡ một khoản chi trả phí bảo hiểm?

Bảo hiểm có thể bị chấm dứt do không chi trả phí bảo hiểm sau:

- 90 ngày đối với Apple Health dành cho Trẻ Em có Phí Bảo Hiểm (CHIP)
- 120 ngày đối với Apple Health dành cho Người Lao Động bị Khuyết Tật (HWD)

*Nếu hồ sơ của quý vị được đóng lại vì không chi trả, quý vị sẽ nhận được các báo cáo trong thời hạn tối đa một năm hoặc cho đến khi số tiền vẫn còn nợ được chi trả đầy đủ.

Tôi cần phải làm gì nếu con tôi có bảo hiểm CHIP và thu nhập của tôi bị giảm bớt?

Nếu thu nhập của quý vị đã thay đổi và quý vị cho rằng con quý vị hội đủ điều kiện hưởng chương trình Apple Health dành cho Trẻ Em miễn phí, quý vị có thể báo cáo thay đổi này trong **Washington Healthplanfinder**.

Truy cập hca.wa.gov/apple-health-children để biết thêm thông tin về Apple Health dành cho Trẻ Em có Phí Bảo Hiểm.

Tôi cần phải làm gì nếu tôi có bảo hiểm HWD và tôi ngừng làm việc?

Nếu quý vị có bảo hiểm HWD và quý vị đã ngừng làm việc, hãy gọi 1-800-871-9275 để lại tin nhắn cho nhân viên được chỉ định. Họ sẽ liên hệ trực tiếp với quý vị và kiểm tra hàng ngày dòng tin nhắn tức thời của họ. Truy cập hca.wa.gov/hwd để biết thêm thông tin về bảo hiểm HWD.

Tôi không còn trách nhiệm chi trả phí bảo hiểm nữa. Tôi có cần thực hiện bất kỳ điều gì cụ thể với tài khoản SAW của mình không?

Nếu quý vị không còn phải chi trả phí bảo hiểm nữa, quý vị sẽ được ngưng tính phí. Nếu quý vị đã sắp xếp chi trả tự động, hãy nhớ hủy bỏ các khoản chi trả này trong tài khoản SAW và/hoặc với ngân hàng của quý vị.

Tôi có phải chờ đợi để sử dụng bảo hiểm cho đến khi tôi nhận được hóa đơn phí bảo hiểm đầu tiên của mình không?

Không. Quý vị không cần phải chờ đợi cho đến khi quý vị nhận được hóa đơn phí bảo hiểm để bắt đầu sử dụng bảo hiểm của mình.

Tôi có thể đến đâu để biết thêm thông tin?

Để biết thêm thông tin về chi trả phí bảo hiểm Apple Health, hãy truy cập hca.wa.gov/pay-ah-premium.